


 
รายงานการประชุมผูบริหาร 

ครั้งที่ ๘/๒๕๔๙ 
วันจันทรที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

ณ หองประชุม กปส. ชั้น ๒ หอง ๒๐๓ 
***** 

ผูมาประชุม 
 ๑. นางภัทรียา  สุมะโน   รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
       ประธานที่ประชุม 
 ๒. นางอัจฉรา  หัศบําเรอ  รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
 ๓. นายวีรพล  ดวงสูงเนิน  ที่ปรึกษาดานการบริหารงานบุคคล 

 ๔. น.ส.พันธุทิพย สุนันทิยกุล  รักษาราชการนักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช. 
 ๕. น.ส.อัมพวัน เจริญกุล  รักษาราชการนักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช. 
 ๖. นางทัศนีย  ไตรอรุณ  ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๗. นางอุษา   จารุภา    ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
         ๘. น.ส.อัจฉรา  ศิลปไชย  แทน ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ 
         ๙. นายบวร  เตชะอินทร  ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการ 
        วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ 
        ๑๐. นายประดิษฐ    กังสนารักษ  แทน ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี 
       สารสนเทศการประชาสัมพันธ 
        ๑๑. นางจันทิมา เชยสงวน  ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง  
        แหงประเทศไทย 
        ๑๒. นายสุรินทร แปลงประสพโชค  ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน 
        แหงประเทศไทย ชอง ๑๑ 
        ๑๓. นางลดาวัลย บัวเอ่ียม  ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ 
       ตางประเทศ 
        ๑๔. นายบัณฑิต  ตั้งประเสริฐ  ผูอํานวยการสํานักขาว 
        ๑๕. นายสมศักดิ์ วีระหงส  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๑ 
        ๑๖. นายธีระพงษ โสดาศรี   ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๒ 
        ๑๗. น.ส.สมใจ  สะสมทรัพย  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓ 
        ๑๘. นางสุธีรา  ทิมกาญจนะ  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๔ 
        ๑๙. นายพิทยา  ปสังคมาน  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๕ 

/๒๐. นายไพฑูรย ................... 
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        ๒๐. นายไพฑูรย ศรีรอด   ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๖ 
        ๒๑. นายปติ  พงษพานิช  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๗ 
        ๒๒. นายรัตนบุรี อติศัพท  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๘ 
        ๒๓. นางเตือนใจ สินธุวณิก  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ 
        ๒๔. นายกฤษณพร เสริมพานิช  ผูอํานวยการสํานกัพัฒนานโยบายและ 
        แผนการประชาสัมพันธ 
        ๒๕. นายโยธิน  ไตรโกมุท  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา  
       งานเทคนิค 
        ๒๖. นางพรทิพย อุทกภาชน  ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ 
        ๒๗. นายมานพ อําพันธุ  ประชาสัมพันธจังหวัดนครสวรรค 
       ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๘ 
        ๒๘. นายเฉลิมชัย จันทรเสนา  ประชาสัมพันธจังหวัดยโสธร 
       แทน ประชาสัมพันธจงัหวัดผูแทนภาค ๗ 
        ๒๙. นางจิตติมา จารุจินดา  หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 
        ๓๐. นางวีระนุช  สาริกบุตร  รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ 
        หนวยตรวจสอบภายใน 
        ๓๑. นายเสมอ  นิ่มเงิน   หัวหนาฝายสารบรรณ สลก. เลขานุการที่ประชุม 
 
ผูไมประชุมเน่ืองจากติดราชการ 
  ๑. นายดุษฎี  สินเจิมสิริ  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
 ๒. นายเผชิญ  ขําโพธิ์   รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
  ๓. นายจําลอง   อินทรกําแหง  ที่ปรึกษาดานการบริหารงานบุคคล 
 ๔. นายพายัพ  พยอมยนต  ที่ปรึกษาดานการจัดทําแผนประชาสัมพันธ 
         ๕. น.ส.ชินภัทร พุทธชาติ  เลขานุการกรม   
 

ผูเขารวมประชุม 

 

 ๑. นางวิไลพร  บัวแดง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ สลก. 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น 

 
 

กอนเขาวาระการประชุม 
/ การจัดหาประโยชน ...................... 
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  การจัดหาประโยชนจากพื้นที่และอาคารที่วางเปลา 
    ห.ฝสบ. รายงานวา ตามที่ อปส. มอบหมายให สลก. และ กคล. ประสานเชิญผูแทน
จากบริษัทธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด มาใหขอมูลและชี้แจงถึงแนวทางในการใชประโยชนจาก
พ้ืนที่และอาคารที่วางเปลาของ สทท. ๑๑ ถนนเพชรบุรีตัดใหม ใหที่ประชุมผูบริหารรับทราบ 
เพ่ือประกอบการดําเนินการตามนโยบายของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่มามอบนโยบายเมื่อวันที่ 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงขอเชิญ 
 ๑. คุณวิมล จันทรจิราวุฒิกุล กรรมการผูจัดการ บริษัทธนารักษ พัฒนาสินทรัพยจํากัด 
 ๒. ดร.พิเชษฐ อาริยวัฒน   รองกรรมการผูจัดการ บริษัทธนารักษ พัฒนาสินทรัพย จํากัด 
ชี้แจงขอมูลและแนวทางรายละเอียดในเรื่องดังกลาวใหที่ประชุมผูบริหารรับทราบตอไป 
  รปส. (นางภัทรียาฯ) ประธานที่ประชุม แจงวา กอนที่จะนําเสนอขอนําเรียนวา 
ทานผูบริหารคงจําไดเมื่อปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมาเยี่ยม กปส. เมื่อเดือนที่แลว และกอนหนานี้
ไดพบกับปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ทานไดถามถึงในเรื่องนี้วา กปส. ไดดําเนินการคืบหนาไปถึงไหน 
อยางไรแลว จุดเริ่มตนอยูที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม แตมิใชที่เดียว จะตองมีพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของ กปส. 
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ตอไปในเรื่องของการแปลงทรัพยสินใหเปนทุนคือนําที่ดินที่มีอยู
ทําใหเกิดประโยชน แทนที่จะทิ้งไวอยางวางเปลา จึงขอกลาวถึงความเปนมาใหผูบริหารไดทราบ  
จึงขอเรียนเชิญคุณวิมล จันทรจิราวุฒิกุล กรรมการผูจัดการบริษัทธนารักษ พัฒนาสินทรัพย จํากัด
ชี้แจงรายละเอียด 
  คุณวิมล จันทรจิราวุฒิกุล กรรมการผูจัดการ บริษัทธนารักษ พัฒนาสินทรัพย
จํากัด แจงวา บริษัทธนารักษ พัฒนาสินทรัพย จํากัด หรือ ธบส. มีบทบาทอะไร ธบส. เปนรัฐ
วิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง กํากับดูแลโดยกรมธนารักษ ที่จัดตั้งขึ้นมาตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อป ๒๕๔๗ ภารกิจที่รับผิดชอบคือ พัฒนาและกอสรางโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร 
ที่ถนนแจงวัฒนะ เปนการสรางสํานักงานใหกับหนวยงานตาง ๆ มี ๖ กระทรวง ระดับกรม ๑๐ กรม 
และ ๑๓ องคกรอิสระ พ้ืนที่ประมาณ ๙๘๐,๐๐๐ ตารางเมตร เปนอาคารที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 
วิธีการจัดทําโครงการนี้เปนนวัตกรรมใหมที่ทางรัฐบาลไดสั่งใหดําเนินการ คือในการดําเนินการทั้งหมด
ไมใชเงินงบประมาณในการกอสราง แตใชเปนวิธีการดําเนินการคือ แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
ในแนวทาง ธบส. ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตั้งข้ึน มีเงินทุนอยู ๒๕๘ ลานบาท และทางรัฐบาล
แจงวา จะไมมีทรพัยสินใด คือใหไปหาเงินในการกอสรางเอง แนวทางคือไดจัดพ้ืนที่เชาใหกับ
หนวยงานตาง ๆ พ้ืนที่เชาประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ ตารางเมตรใหกับ ๒๙ หนวยงาน จะตองจายคาเชา 
 

/ประมาณ ................ 
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ประมาณ ๒,๔๐๐ ลานบาท/ปโดยประมาณ  รัฐตั้งงบประมาณคาเชาไว  ๓๐ ป  เราไดจัดตั้ง 
SPB หนาที่ของ SPB คือ การไประดมทุนในตลาด คือการไปแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
คือเอาคาเชาในอนาคตเปนหลักประกัน และออกตราสาร บริษัทไดดําเนินการออกตราสารไปงวดที่ ๑ 
ไดเงินเขามา ๑๐,๓๐๐ ลานบาท งวดที่ ๒ กําลังจะออกประมาณเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน ๒๕๔๙   
๒,๒๐๐ ลานบาท และปสุดทายจะออก ๕,๕๐๐ ลานบาท คือออกทั้งหมด ๒๔,๐๐๐ ลานบาท     
เงิน ๒๔,๐๐๐ ลานบาท นํามาสรางโครงการประมาณ ๒๐,๐๐๐ ลานบาท  อีก ๔,๐๐๐ ลานบาท
เปนเงินคาดอกเบี้ยสํารองเอาไวใช ๓ ป แลวโครงการจะเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ ตั้งแต
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ หนวยงานตาง ๆ ๒๙ หนวยงานจะขยายออกไปอีก ฉะนั้นสวนนี้ก็ไมเปน
ภาระของรัฐบาลในการที่จะตั้งงบประมาณในการที่จะใชในการกอสราง ขอเรียนวาเปนนวัตกรรม
ทางดานการเงินกอสราง และวิธีการจัดการทางดาน POPERTY แบบใหม โดยหนาที่ตอไปของ ธบส. 
คือ จะตองทําการสรางมูลคาเพ่ิมของที่ดินของรัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด และในระหวางที่ดําเนินการ
กอสรางของศูนยราชการ ทางรัฐบาลไดมอบหมายใหกรมธนารักษไดทําโครงการเปนโครงการ 
สวัสดิการใหกับขาราชการ เราเรียกวาโครงการ “บานธนารักษ” ตามใบโฆษณาที่ไดแจกไปเปน
ตัวอยางใหผูบริหาร ทางกรมธนารักษไดมีเจตนารมณที่จะเชิญชวนหนวยงานตาง ๆ ที่ใชที่ดิน
ของที่ราชพัสดุ แลวมาคืนใหทางกรมธนารักษ กรมธนารักษก็สรางเปนที่พักอาศัยใหกับหนวยงาน
ตาง ๆ ขอยกตัวอยางที่ทําโครงการบานธนารักษ คือ เราไดรับที่ดินคืนจากกรมพัฒนาที่ดินที่
เชียงใหม ประมาณ ๔๗ ไร ไปสรางบานได ๑๔๔ หลัง เปนบาน ๒ ชั้น ราคาตั้งแต ๙ แสนบาท 
ถึง ๑.๙ ลานบาท สวนที่ ๒ ไดรับที่ดินคืนจากทหารเรือ    ก็ไปสรางบานที่จังหวัดชลบุรี รับที่ดินคืน
จากกรมสรรพสามิตก็ไปสรางบานที่จังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับที่ดินคืนจากการสื่อสารไปสราง
คอนโดมิเนียมที่จังหวัดนนทบุรี ฉะนั้นวิธีการคือ เราจะทําใหกับขาราชการ หมายถึงสิทธิของขา
ราชการที่จะมาซื้อ มีสิทธิคือ ๓๐ ปตอ ๓๐ ป ไปเรื่อย ๆ โดยที่คาเชาคิดในราคาที่ถูกมาก ดังนั้น
โครงการบานธนารักษที่ออกไปจะถูกกวาเอกชนประมาณ ๓๐-๔๐% หมายถึงคาที่ดินไมตองเสีย 
แตจะเสียคากอสราง คาเชาทางผูเชาจะเปนการเชา ๓๐ ปตอ ๓๐ ป มาตรฐานของงาน    กอสรางก็
เปนมาตรฐานโดยทั่วไปเหมือนกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยทั่วไป ปจจุบันนี้ก็ไดพยายามประสาน
งานกับหนวยงานตาง ๆ ในการที่จะดําเนินการสรางโครงการ ตองการบานแบบไหนเราออกแบบ
ไดทั้งนั้น และไดมีโอกาสหารือกับ อกค. ที่ไปพบหารือ และปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีก็ไดส่ังการ
ไววา ลองศึกษาดูวาวิธีการทาง ธบส. จะเขาไปจัดการในการพัฒนาที่ดินใหเกิดประโยชนมูลคาสูง
สุดไดอยางไรบาง และก็ไดรับแผนที่ในการประกอบวา มีที่ดินอยูที่ สทท.๑๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม 
และทราบวามีที่ดินหลาย ๆ แปลงของ กปส. ที่มีอยู จึงขอเรียนในเบื้องตนวา หากจะให  

/ธบส. เขามา........... 
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ธบส.เขามาดําเนินการแบบไหน ธบส. ทําได จะเปนการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย หรือวิธีการใน
บานธนารักษคือ ขาราชการมีสิทธิ์ไปเชาที่โดยตรงกับที่ราชพัสดุแลว ธบส. จะเปนผูสรางให แลวสิทธิ
ของผูเชาและผูซื้อก็จะมีสิทธิ์อยู ๓๐ ป และตอ ๓๐ ป 
   ดร.พิเชษฐ อาริยวัฒน รองกรรมการผูจัดการ บริษัทธนารักษ พัฒนาสินทรัพย 
จํากัด แจงวา ตามที่คุณวิมลฯ ไดเรียนใหทราบก็เปนตัวอยางของโครงการที่ประสบความสําเร็จ
มาแลว และไดใชเวลาไมนานที่จะดําเนินเรื่องจนกระทั่งสําเร็จ ตามที่ไดรับฟงในกรอบของ กปส. 
และทานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีก็ใหเริ่ม โดยที่ ถ.เพชรบุรีตัดใหม สทท.๑๑ เปนจุดเริ่มกอน 
และสวนตอไปก็จะเปนที่ตางจังหวัด คงจะตองมีการวางแผนดําเนินการใหสําเร็จ จะตองมกีารวาง
กลยุทธกันเล็กนอย ขณะนี้ก็มีแนวรวมอยูบางกับสวนราชการ เชน สํานักงบประมาณ กระทรวง
การคลัง ตองมีการหารือกันพอสมควร แตที่สําคัญที่สุดทานตองยึดเอานโยบายที่ไดรับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีวาภารกิจของ กปส. มีอะไรบางใน ๕ ปขางหนา เสร็จแลว
ตองปกธงใหไดวาความตองการของทานคืออะไร และพยายามทําตอไปใหเปนรูปธรรม ในแตละ 
สถานที่ที่ทานวาทานอยากไดศูนยประชุมตรงนี้ทานจะตองพิจารณาใหไดอยางแข็งแรง สวนที่เหลือ 
ธบส. จะรับไปดําเนินการ 
  ประธานฯ แจงวา ผูบริหาร กปส. ไดรับฟงขอมูลจากทาง ธบส. แลว ขอเรียนวา 
เทาที่ไดรับฟงรับทราบนโยบายจากรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดสํานักนายก  
รัฐมนตรีนั้น เริ่มแรกที่ดินที่เราจําเปนและจะตองปรับปรงุมากที่สุด ซึ่ง รมต.นร.ไดกลาวตั้งแต
ไดเขามาเปน รมต.นร. และจะออกไปแลว ก็ยังไมไดทําคือที่ดินบริเวณ ถ.เพชรบุรีตัดใหม คงจะ
เปนพ้ืนที่แรก เพราะวาเปนที่ที่ทรุดโทรมแลวและจําเปนจริง ๆ แตมีพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีไดระบุเอาไวใหผูบริหารไดรับทราบตรงนี้คือ พ้ืนที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตดานหนา
ของ สทท.๑๑ และดานหลังของ สวท. และยังมีที่อ่ืน ๆ อีก เชนดานหนา กปส. ของเราเอง   
ดานประตูออก ตรงนั้นก็อาจจะมองวาเปนหอประชุมใหญ  ๆหองอาหารใหม หรืออาคารเอนกประสงค 
หรือสโมสรของขาราชการ แลวปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดใหนโยบายตามวิชั่นของทานวา ถนน
วิภาวดีรังสิต คือเปนบริเวณที่เจริญมาก ตรงนั้นมองไปถึง complex ใหญ หรือ media hub  

รมต.นร.  ไดใหนโยบายอยูแลว โดยอาจจะ production pooling ใหญ ๆ จนกระทั่งถึงโรงภาพยนตร 
หรือศูนยโอท็อป คือ สามารถจะทําไดมากมาย เพราะเปนบริเวณที่เจริญแลว   
  รปส. (นางอัจฉราฯ) แจงวา ยังมีที่ที่บางพูนยังรกรางอยู และตอไประยะที่สองจะ
เปนที่ตางจังหวัด และไดนําเรียนปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ไดเจรจากันไปแลว ทานก็รับในหลักการ
กอนวา จะตองมี ๔ ขั้นตอน ที่จะเขาสูขบวนการตรงนี้ รายละเอียดคงจะแนบเอกสารใหทานทราบ 

/ตอนหลัง ............... 
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ตอนหลัง ขณะนี้ กปส. กําลังดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานโดยคําสั่ง กปส. ที่จะพิจารณาที่วางเปลา   
เพ่ือจะไดสํารวจพื้นที่ที่จะนําไปพัฒนาตอไป ขณะนี้กําลังอยูในขบวนการ เพราะวาจะขอใหครอบคลุม
ทุกขบวนการทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  
  ผอ.สทท. ๑๑ แจงวา สวนที่ตั้งใจจะดําเนินการที่เพชรบุรีตัดใหมตรงนั้น จริง ๆ  
แลวศูนยทางดานโทรทัศนเรายังไมมี ทั้งที่ กปส. เปนผูกอกําเนิด คิดวาดานหนาถาเปนไปไดทํา
เปนศูนยขนาดใหญ ที่จะบอกที่มาที่ไปของดานโทรทัศนบานเรา รวมไปถึงอนาคตโทรทัศนบาน
เราจะเปนอยางไร และศูนยที่จะใหความรู ขณะเดียวกันนาจะเปนทางที่จะขยายออกไปสูภาย
นอก เพราะเรากําลังจะเปน SDU ถาตรงนั้นอยูในตึกเดียวกัน เปนของการแสดงสวนหนึ่ง กับ
สวนของการที่จะนําเสนอ เพราะวาเราจะมีทั้งเคเบิ้ลทีวี ดาวเทียม เขามาทํางานตรงนี้อยูรวมกัน    
จุดขายยังไมมี คิดวา พ้ืนที่หลังนี้อาจจะสรางเปนที่ทํางานดานโทรทัศน  และมีตึกที่จะพัฒนาขึ้น
มาดานหลังได รูสึกไดออกแบบไวเปนตึก ๑๐ ชั้น ที่จะทําเปน NBT ดานหนาถาเปนจุดขายได
จะสวยมาก ทั้ง ๒ ตัวนี้ถาเชื่อมตอกันได เพราะตอนนี้ไมมีงบประมาณที่จะมาดําเนินการ นําเสนอ
ไปแลวตองใชงบประมาณหลายรอยลานบาทที่จะมาพัฒนาในสวนนี้ 
  ประธานฯ แจงวา คงจะไมกลาวถึงเรื่องงบประมาณ จะตองคิดกอนวาจะทําอะไร 
เพราะวาพ้ืนที่ตรงนี้ทั้ง รมต.นร. และ ปนร. คิด เมื่อดําเนินการแลวจะเปนเงินขึ้นมา เพราะ 
สทท.๑๑ จะเปน SDU เราลงทุนเพ่ือใหไดมาในอนาคต ไมใชลงทุนไปเพื่อใชสรางตึกเฉย ๆ 
แตสิ่งที่จะตามมาคือ ที่พักของขาราชการและพนักงานราชการของ SDU ที่ ถ. เพชรบุรีตัดใหมควร 
จะสรางตั้งนานแลว รวมทั้งที่ สวท. ก็ควรจะตองสราง เพราะตอไปเราจะมีการทํางานตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง ซึ่งขณะนี้เพ่ิงเริ่มตน  รวมทั้งหองสมุดหรือที่อานหนังสือแบบระดับ T.K. Park อาจจะเปน
สิ่งที่เราคิดไว ตองอาศัยใหผูบริหารทุกทานชวยกันคิด เมื่อหากสวนกลางคิดขึ้นมาและเริ่มตนแลว 
สวนภูมิภาคทั้ง ๘ เขต ก็จะตองรีบเตรียมคิดไดแลว เพราะพ้ืนที่ของทาน ทานจะทําอะไรใหเกิด
ประโยชนสุดสุดในพื้นที่  
   ผอ.สพป. เสนอวา ดานหนาถนนเพชรบุรีตัดใหมนาจะสรางเปนอาคารที่เปนเหมือน
ฐานเศรษฐกิจที่วาสามารถมีงานแตงงาน มีงาน function อะไรไดในราคาที่ถูกกวาโรงแรม และ 
กปส.ภายใต สวท.มีวงดนตรีอยู อาจจะทําตรงนั้นเปน package วาใครมาใชบริการครบวงจร 
เสนอวาควรจะเปนอาคารที่สวยงามและคนอยากจะมาใช สวนดานหลังที่ขามทางรถไฟเห็นดวย
ดวยกับ ผอ.สทท.๑๑ วามี studio อยูแลว สตูดิโอใหญ ๑ หอง สตูดิโอกลาง ๑ หอง และสตูดิโอ
ขาวอีก ๑ หอง ถาปรับปรุงในตึกเดิมใหเปน production house จะทําเงินไดมาก เพราะวา
ปจจุบันขอยกตัวอยาง เชน รายการบางรายการตองไปเชาสตูดิโอดานนอก แลวคุณภาพและหองสง 

/คุณภาพ .............. 
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คุณภาพไมดี สูเราไมได ดังนั้นเรามีทรัพยสินเดิมอยูแลว ปรับปรุงใหดีขึ้น ใชเครื่องมือที่เปน
ดิจิตอล ดานหลังยังอยูอีกกวาง และ กปส.มีขาราชการมาก เฉพาะในสวนตางจังหวัดเทานั้นที่จะ
มีบานพักใหขาราชการ แตสวนกลางซึ่งยายเขามาไมมีบานพัก ดังนั้นดานหลังสุดติดกับวัด
สามารถจัดทําเปนบานพักอยางที่ประธานฯ กลาวได และดานขางที่เปนสนามฟุตบอลสามารถ
สรางตึกไดอีก อาจจะเปน media hub อยางที่ประธานฯ กลาวได โดยเปนจุดซื้อขายไมวาจะ
เปนเรื่องของการผลิตรายการโทรทัศน อาจจะทําเงินไดมาก  
   ผอ.สปต. แจงวา ตรงนี้เปนความคิดเบื้องตนคราว ๆ เมื่อตกลงกับ ธบส. แลว 
คงจะตองมีคณะกรรมการฯ มาชวยคิดวา ความตองการของเราจะมีกลุมความตองการอยางไร 
กลุมความตองการคงจะตองเนนไปในเรื่องภารกิจของ กปส.ทั้งในอนาคต คือภารกิจดานประชาสัมพันธ 
การส่ือสารนี้เปน complex ในความดูแลของ กปส. ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราตองการคงจะเปน 
exhibition hall ขนาดใหญ สําหรับ display งานของรัฐบาลที่เราตองไปเชาเอกชนแพง ๆ 
และหองประชุมสัมมนา เพราะปหนึ่งแตละกองแตละสํานักมีสัมมนามาก คงจะตองมีตั้งแตระบบ 
๒๐๐-๓๐๐ คน ไปจนถึงหองประชุม กลุมยอย ๆ เล็ก ๆ และในที่นั้นอาจจะมี office  ในอนาคต 
ทางดาน broadcasting ที่เราไปดูงานที่ฟอกซ สตูดิโอเขาก็มีหองสตูดิโอเล็ก ๆ คิดกันไปเลย 
คงจะเอื้อกับภารกิจของ กปส. และรวมไปถึงหองของสํานักขาวตางประเทศที่ อสมท.พยายามจะ
เชื้อเชิญเขามาอยูจะไดสัก ๒-๓ สํานักงาน เพราะกําลังหาที่อยูใหม แตถาเราสามารถจะใหทั้ง 
floor เลยกับเขา และ one-stop service ตาง ๆ ของภาครัฐที่จะมาตั้งที่นี่ หรือ display สินคา
ที่เก่ียวกับ communication ทั้งหมด จัดทําโรงละคร หองสมุดประชาชนหรือจะเจาะจงไปทาง
ดานการสื่อสารมวลชนดานประชาสัมพันธ และมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่แวดลอม และ sport complex 
เพราะวาประชาชนที่เขาใชก็จะสะดวก มีทั้งหองสมุด มีสระวายน้ํา สวนนี้จะเปนความเห็นทั่ว ๆ ไป 
แตเมื่อไหรที่บริษัทฯเขาดําเนินการ คงตองมีกรรมการฯ แจงถึงความตองการใหครบถวน 
    ประธานฯ แจงวา เรื่องที่ผูบริหารเสนอความเห็นมาดีมาก ๆ แตตองไปกลั่นกรอง
กันวาตรงไหนจะทําอะไร และฝายเลขานุการขอใหจดไวใหละเอียด และใหกรรมการผูจัดการแจงให
เราทราบวา ส่ิงที่เรากลาวมานั้นจะเปนความฝนหรือเปนความจริงไดแคไหน แตแนวทาง  รปส. 
(นางอัจฉราฯ) ไดแจงแลววา ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลั่นกรองวาจะทําอะไรตรง
ไหนบาง เฉพาะสวนกลางกอน 
  ผอ.สพท. แจงวา  กปส. ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจพื้นที่แปลงที่วางเปลา 
โดยมี อปส., รปส. (นายเผชิญฯ) และ ผอ.สทท.๑๑  เปนที่ปรึกษา คณะกรรมการอํานวยการ  
มีหนาที่ปรับรูปแบบของอาคาร ถ. เพชรบุรีตัดใหม กับอาคารที่ญ่ีปุนสรางให ไดมีการสํารวจไปเบื้องตน 

/เรียบรอยแลว ................. 
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เรียบรอยแลว โดยมี ผอ.สพท. เปนประธาน จากนั้นไดมีการประสานกับกรมโยธาธิการ กรม
โยธาธิการไดมาสํารวจอาคารที่ ถ.เพชรบุรีตัดใหม และในสวนของถนน local road ไดมีการให 
กรมโยธาธิการออกแบบ มีอาคารของ NBT ตามที่ ผอ.สทท.๑๑ กลาว จากนั้นคงมีอาคารที่
จอดรถรองรับในอนาคต คงจะประสานรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทฯ สวนรายละเอียดตาง ๆ 
ขอเรียนวา สวนหนึ่ง กปส. มีขอมูลอยูแลว รวมทั้งขอมูลของกรมโยธาธิการที่แจงมาให กปส. ดวย  
  ประธานฯ แจงวา รายละเอียดการดําเนินงานชิ้นนี้ ก็ทํางานอยู และเปนเรื่องที่จะ
ตองทําอยางจริงจัง ไมใชคิดเฉย ๆ แตเราทําจริง เพราะวาเราไดมีตัวอยางของ ๒๙ หนวยงานที่
ทางบริษัทฯ ไดนําเสนอ และทางบริษัทฯ เองก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้คิดวาคงจะชวย กปส. 
ไดเปนอยางดี 
  คุณวิมลฯ แจงวา จากขอเสนอและขอคิดของผูบริหาร กปส. ไดนําเสนอมา ในรูปแบบ 
ธบส. สามารถที่จะทําไดในเรื่องของที่พักอาศัย บานพัก และศูนยอะไรทั้งหลาย แมแตสํานักงาน
ในทุกประเด็น ธบส. สามารถสนับสนุนได แตมีหลักการคิดวา อยางที่ทําศูนยราชการกรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที่เดิมเปนพ้ืนที่ของ กสท., กรมทางหลวง ที่จะตองโอนมาเปนที่ราชพัสดุ เมื่อโอนมาเปนพ้ืนที่
ราชพัสดุเสร็จแลว ทางกรมธนารักษ ธบส. จะเปนผูเขาไปดําเนินการในการจัดการทั้งหมด เชน
เดียวกันพ้ืนที่ที่เปนของบานพัก แตเดิมเปนที่ของ ทบ. กรมพัฒนาที่ดิน ที่กรมสรรพาสามิต ที่ของ 
กสท. ก็โอนมาเปนที่ราชพัสดุ เมื่อโอนเปนที่ราชพัสดุเสร็จ ทาง ธบส. เขาไปดําเนินการให  
  ดร.พิเชษฐฯ แจงวา จากขอมูลที่ทานไดใหมา ขอเพ่ิมเติมและขอขอบคุณ ผูอํานวยการ
ทั้งหลายฝาย หลายสํานักไดใหขอคิดเห็นที่ดี สําหรับคณะทํางานที่ไดตั้งแลวมี ผอ.โยธินฯ เปน
ประธาน สวนที่ตั้งคณะทํางานเพ่ิมเติมควรจะนําเอา สนผ. หรือบุคคลที่พอจะรูเรื่องการเงิน และ 
เรื่อง KPI ที่จะตองตอบสนองกับภาครัฐ ทานตองนํามาเปนคณะทํางานดวย 
  ประธานฯ แจงวา ในเบื้องตนที่ทานมาแนะนําและผลงานของบริษัทฯ ที่จะเกี่ยวเนื่อง
กับงานที่เราจะตองทําตอไป คือ นําพ้ืนที่ของ กปส. ที่มีอยูมาทําใหเกิดประโยชน และเปนรายได
เขามาสู กปส. และสูแผนดินดวย ซ่ึงมีกระบวนการและขั้นตอนอีกหลายอยาง แตฟงในเบื้องตน 
รูสึกวาดีที่เราจะเริ่มมองเห็นความกาวหนาและทันสมัยของเราเพิ่มขึ้นสอดรับกับการที่จะเปน SDU 
เพราะวาหนวยงานที่วิภาวดีรังสิตก็จะเปน SDU ทั้ง ๒ หนวยงาน รวมทั้งที่เปนสํานักขาวตางประเทศ 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีก็ไดกลาวถึงตรงนี้ เราจะมีพ้ืนที่ใหเพียงพอกับสํานักขาวตางประเทศ
จํานวนมาก และขอขอบคุณ คุณวิมล จันทรจิราวุฒิกุล และคณะที่มาใหขอแนะนําในวันนี้ 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระที่ ๑ ................. 



 
- ๙ - 

  
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานฯ แจงตอที่ประชุม 
      - ไมมี - 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ 
    ห.ฝสบ. เสนอวา ตามที่ไดมีการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙   
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ณ หองประชุม กปส. หอง ๒๐๓ ไปแลว นั้น ฝายเลขานุการได
จัดสงรายงานการประชุมใหผูบริหารพิจารณาแลว มี ผอ.สปช.. ขอแกไขและเพ่ิมเติมขอความ
รายงานการประชุม หนาที่ ๗-๘  ดังนี้.- 
   - หนาที่ ๗ ขอ ๔ จาก “หลักสูตร “PR.T.V.Network Management” เปน 
หลักสูตร “PR.T.U.Network Management” และ จาก คําวา Mission Plan เปน 
Business Plan 
   - หนาที่ ๘ ยอหนาที่ ๒ บรรทัดสุดทายตอจาก SDU เพ่ิมเติมขอความวา “ได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด”   
    - อกจ. ขอเพ่ิมเติมมติที่ประชุมในวาระที่ ๓.๑ “ ทั้งนี้ใหยกเลิกคําสั่ง กปส. ที่ 
๓๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานประสานการดําเนินงานดาน
การเงินและงบประมาณ ระหวาง สปข. , สทท. และ สวท.” ซ่ึงฝายเลขานุการไดแกไขเรียบรอยแลว 
ดังรายละเอียดที่แนบ 
  อกช. เสนอวา ในระเบียบวาระจรที่ ๖.๑ หนาที่ ๒๘ จะไมขอรับรองรายงานการ
ประชุม เพราะเปนการเบิกคาใชจายในการเดินทางในสวนของคาเชาที่พัก กคล. ไดเสนอเรื่อง
เขามาในขณะนั้น ความจริงไมนาจะเปนเรื่องเพ่ือทราบ เพราะแตเดิม มติที่ประชุมผูบริหาร เรื่อง
คาเชาที่พัก กคล. ไดเสนอเขามาในท่ีประชุมผูบริหารครั้งหนึ่งแลว มติผูบริหารไดกําหนดวา ให 
ผอ.สํานัก/กอง ไปพิจารณากํากับดูแลเอง แตละกองแตละสํานักตามเงินงบประมาณที่มีอยูของ
สํานัก/กอง แตเมื่อจะแกไขควรจะเปนมติที่ประชุมผูบริหาร ปรากฏวา นําเขามาในครั้งลาสุด เปนเรื่อง
เพ่ือทราบ เทากับวาที่ประชุมผูบริหารนี้ทราบ แตมติที่ประชุมครั้งกอนบอกวา ให ผอ.สํานัก/กอง 
ไปดูแลคาเชาที่พักของสํานัก/กองเอง ขณะนั้น รปส. (นายเผชิญฯ) รักษาการแทน อปส. และไม
ทราบวา รปส. (นายเผชิญฯ) แจงวา เห็นชอบ ใหนําเขาที่ประชุมผูบริหาร แตไมทราบความหมาย
ของ รปส. (นายเผชิญฯ) เห็นชอบ เห็นชอบเพื่อทราบหรือเห็นชอบเพื่อพิจารณา เมื่อประมวลเรื่องแลว 
นาจะพิจารณามากกวา เพราะที่ประชุมผูบริหารครั้งกอน กําหนดใหเปนอํานาจของ ผอ.สํานัก/กอง 
พิจารณาเรื่องนี้ 

/ประธานฯ แจงวา ............. 



 
- ๑๐ - 

    
   ประธานฯ แจงวา คงจะตองไปดูหนังสือวา ตอนตนเสนอวาอยางไร  รปส.  
(นายเผชิญฯ) ถึงไดเกษียณวา เห็นชอบ นําเขาที่ประชุมผูบริหาร กคล.นําเสนอเพื่อทราบหรือไม 
   ผอ.สปข.๘ แจงวา ในคราวที่มีมติเปนเอกฉันทใหทําหนังสือไปขอความเห็นกับกรมบัญชีกลาง 
และขอเรียนวา อันนี้เปนพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายการเดินทางในประเทศ ซึ่งกฎหมาย มติหรือคําสั่ง 
หรือระเบียบใด ๆ ไมสามารถที่จะขัดตอกฏหมายได ตอมา กคล. ไดมีการหารือไปยังกรมบัญชีกลาง 
กรมบัญชีกลางก็แจงวา ก็ได คําวา ก็ได แสดงวา ใหผูที่จะดําเนินการออกเปนคําสั่ง หรือใด ๆ ก็ตาม 
ไปรับผิดชอบเอง และถามเจาหนาที่กรมบัญชีกลางระดับ ๘ ซ่ึงดูแลในเรื่องนี้ แตเรื่องนี้ไดทราบวา 
รองมนัสฯ เปนผูลงนามมา แตกรมบัญชีกลางไมกลาฟนธง เหมือนกับที่สํานักกฏหมายและระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีสมัยที่ดูแลเร่ืองพัสดุเดิม ก็แจงวา ใหปฏิบัติตามขอนั้นขอนี้ สิทธิที่เกิดขึ้น แมแต
เรื่องคาเชาบานของกรมบัญชีกลาง ศาลปกครองก็ไดชี้ขาดมาแลว ฉะนั้นได เรียน รปส. (นางอัจฉราฯ) 
ซึ่งไดเดินทางไปที่เขื่อนศรีนครินทรฯ ถาเปนกรณีอยางนี้ เห็นชอบมาอยางนี้ หรือดําเนินการอยางนี้ 
ถาจะใหดําเนินการก็แจงให กปส. มีคําสั่งก็ได ฉะนั้น กปส. ตองมีคําสั่ง แตคําสั่งนั้น กปส. จะตอง
รับผิดชอบ อีกประการในการที่จะรับรองรายการประชุม ขณะนี้ยังไมไดรับรองรายงานการประชุม 
ดังนั้นจะเวียนแจงไปใหใช ถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ มิได ประกอบกับถาหากจะ 
รับรองรายการประชุมตองใหรับรองตั้งแตวันนั้นและใหถือปฏิบัติ แตเรื่องนี้ไมไดเขาพิจารณา ไปเขา
เปนเรื่องเพ่ือทราบวาระจร แลวมิไดอานเลย ประเด็นหนึ่งกอใหเกิดสิทธิของขาราชการ ในขณะที่
เขามีรายไดไมเพียงพอ แตในแตละ สปข. ทานไดโอนเงินไปใหบริหารแลว ในการบริหารเงินของ
แตละ สปข. มีเทาไหรก็บริหารเทานั้น ซึ่งมันมีทางออก วันนั้น อปส. ไดแจงวาควรจะมีการบริหารจัด
การที่ดี ประเด็นที่ ๑ เคยหารือกับ น.ส. อัจฉรา ศิลปไชย สิทธิที่เกิดขึ้น หากเงินไมพอ โอ เค ทาน
แจงมา คนไมกลาเบิก เพราะสิทธิของเขา แตคนที่กลาเบิก ถามีเงินตองตกเบิกใหเขา แตถาหากที่ 
สปข. ยังบริหารไดเหมือนกับที่ สปข.๘  ไดทําเรื่องคาจางขั้นต่ําของพนักงานขับรถที่ปรับจาก ๖,๐๐๐ 
กวาบาท เปน ๗,๐๐๐ กวาบาท ซึ่งไดเรียกพนักงานขับรถมาตกลง คุณจะเอา ๖,๐๐๐ กวาบาท 
หรือ ๗,๐๐๐ กวาบาท ถาคุณเอา ๗,๐๐๐ กวาบาท คุณอยูลวงเวลาไมได ซึ่งก็ไดใหทําบันทึกและ
เซ็นช่ือไวเปนหลักฐาน เพราะเขาเหลานี้สามารถฟองรองกับเขตได และจะใหหนวยงานถือปฏิบัติ
ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เปนไปมิได เพราะยังไมไดรับรองรายงานการประชุม ๒. หากจะ
ดําเนินการขอใหออกคําสั่ง และขอใหฝายเลขานุการจดบันทึกรายละเอียดของทุก ๆ ทานในวันนี้
ในรายงานการประชุมโดยละเอียด 
  ประธานฯ แจงวา ตามที่ อกช. แจงวาควรจะเปนเรื่องพิจารณา ถาพิจารณาก็ควรจะ
เขาพิจารณาวันนี้ หมายความวา ครั้งที่แลวไมไดพิจารณา 

/ผอ.สปข.๖ ............ 




